



คำว่า “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” และคำว่า

“หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด” มีผลทางกฎหมายอย่างไร ในการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือในสัญญากู้ยืมเงินโดยทั่วไปก็ตาม เรามักจะพบเห็นและคุ้นเคยกับถ้อยคำสำคัญ หรือประโยคสำคัญทางกฎหมายอย่างน้อย ๒ คำ ได้แก่ คำว่า “ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” และคำว่า “หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด” ซึ่งในฉบับนี้จะขอนำคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้พิพากษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ มาอธิบายให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจ ถึงความสำคัญและผลทางกฎหมายของถ้อยคำทั้งสองดังกล่าว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๑๖/๒๕๕๐ พิพากษาว่า “หนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลยที่ ๑ เป็นหนังสือรับรองว่า จำเลยที่ ๑ ยังเป็นหนี้โจทก์อยู่โดยตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ถือได้ว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกำหนดวิธีชำระหนี้โดยผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีกำหนดอายุความ ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) เมื่อจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตั้งแต่งวดแรก โจทก์จึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองต้องชำระหนี้แต่ละงวดได้ตั้งแต่เมื่อครบกำหนดที่จำเลยทั้งสองต้องชำระหนี้เป็นงวดนั้น ๆ สิทธิเรียกร้องในหนึ่งงวดใดที่พ้นกำหนดอายุความ ๕ ปี นับย้อนหลังตั้งแต่วันฟ้องขึ้นไปจึงเป็นอันขาดอายุความ

หนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้มีข้อตกลงว่า หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด หรือหนี้ทั้งหมดนั้นถึงกำหนดชำระ อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที ข้อความที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้ว่า หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งยินยอมให้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันที หมายถึงสิทธิเรียกร้องของโจทก์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจำเลยทั้งสองผิดนัดในงวดนั้น ๆ แล้วเท่านั้น ส่วนงวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโจทก์ก็ยังไม่สิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลยทั้งสอง”

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๑๖/๒๕๕๐ สามารถสรุปข้อกฎหมายสำคัญได้ดังนี้

๑. ถ้าในสัญญาหรือหนังสือรับสภาพหนี้มีการระบุไว้ว่า “ลูกหนี้จะชำระหนี้โดยผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ” หรือระบุให้เข้าใจได้ว่าลูกหนี้จะผ่อนชำระเป็นรายงวด แม้จะชำระเพียง ๑ งวดก็ตาม ย่อมมีอายุความ ๕ ปี

๒. ถ้าในสัญญาหรือหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่ได้มีข้อตกลงว่า “หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด” เจ้าหนี้จะมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ได้เฉพาะในงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเท่านั้น ส่วนงวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระถือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัด เจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเอาแก่ลูกหนี้ ดังนั้น ในการทำสัญญา กู้ยืมเงิน สัญญารับสภาพหนี้ หรือสัญญาใด ๆ ก็ตาม ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ระบุข้อตกลงว่า “หากลูกหนี้ผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด” ไว้ด้วยเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ

ครั้งหน้าจะนำสาระความรู้ดี ๆ มาฝากอีกค่ะ

นางสาวพิชญ์ลดา ขวัญดี นิตกร

เรียบเรียง

นายธีระพล คูคิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตรวจทาน